



CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH (21/3/1890 - 21/3/2020) VÀ NGÀY HỘI VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH THÁI BÌNH

Đại hội đại biểu Đảng bộ Viễn thông Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025



Các đại biểu dự Đại hội.

Sáng ngày 29/2, Đảng bộ Viễn thông (VNPT) Thái Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. Các đồng chí: Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Điều, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tới dự.

(Xem tiếp trang 4)
TRỊNH CƯỜNG

Kiểm tra công tác cách ly, theo dõi y tế tại Trường Quân sự tỉnh

Chiều ngày 1/3, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến kiểm tra công tác cách ly, theo dõi y tế tại Trường Quân sự tỉnh.

Từ ngày 26/2 đến ngày 1/3, Trường Quân sự tỉnh tiếp nhận 58 công dân Việt Nam và người nước ngoài trở về từ các vùng có dịch Covid-19. Hiện còn 56 công dân đang được theo dõi tại khu cách ly. Qua giám sát, theo dõi, tình trạng sức khỏe của các công dân trên đều bình thường, không có biểu

hiện nghi nhiễm dịch. 2 công dân đã hoàn thành thời gian cách ly theo quy định được cấp giấy chứng nhận để trở về nơi cư trú. Tối ngày 1/3, Trường Quân sự tỉnh sẽ đón 100 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về khu vực cách ly theo quy định.

Sau khi kiểm tra công tác bảo đảm cho công dân tại khu vực cách ly, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế, Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị chức năng tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác phòng, chống

(Xem tiếp trang 4)
TÁT ĐẠT



Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ cách ly, theo dõi y tế tại Trường Quân sự tỉnh.

Xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị và tổ chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(Chuyên đề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chỉ bộ tháng 3/2020)

Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác xây dựng Đảng. Với Người, xây dựng Đảng trước hết là nâng cao sức mạnh chiến đấu, năng lực và trí tuệ của Đảng, là làm cho Đảng ta luôn xứng đáng với vai trò "một Đảng cầm quyền", luôn "xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của Nhân dân", "một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ Nhân dân, phục vụ Tổ quốc". Với Người, xây dựng Đảng là làm cho Đảng ta ngày càng trở nên trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng lẫn tổ chức.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng về chính trị, thực chất là nâng cao trình độ lý luận cho mỗi cán bộ, đảng viên

(Xem tiếp trang 4)

Tăng cường quản lý, giám sát đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ

(Xem trang 4)

BAN NỮ CÔNG CÁC CƠ QUAN TỈNH ỦY

Dâng hương báo công Hai Bà Trưng, Bát Nạn tướng quân và Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2020), 1980 năm

(40 - 2020) khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ban Nữ công các cơ quan Tỉnh ủy tổ chức dâng hương

báo công Hai Bà Trưng tại đền thờ Hai Bà Trưng, Bát Nạn tướng quân Vũ Thị Thục tại đền Tiên La

và Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ.

(Xem tiếp trang 4)
HA DUNG

Thái Bình quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19

* Từ chiều ngày 1/3, Sở Y tế phối hợp với Bộ CHQS tỉnh đã chuẩn bị tốt các điều kiện, sẵn sàng đón 100 công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc tại khu vực cách ly Trường Quân sự tỉnh.

Để đáp ứng yêu cầu khi số lượng người cách ly đang tăng lên, Sở Y tế sẽ tăng cường thêm từ 1 - 2 tổ cán bộ, nhân viên y tế xuống khu vực cách ly thực hiện nhiệm vụ đồng thời phối hợp với Bộ CHQS tỉnh trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, hậu cần cần thiết.

Tính đến chiều ngày 1/3, Trường Quân sự tỉnh đang cách ly, theo dõi y tế 56 người trở về từ vùng có dịch, trong đó có 2 người quốc tịch Hàn Quốc. Ngoài ra, trong sáng ngày 1/3 đã có 2 công dân được trở về nơi cư trú sau 14 ngày cách ly theo quy định (đã có thời gian cách ly trước khi về cách ly tại Trường Quân sự tỉnh). 2 trường hợp này đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành cách ly do Sở Y tế Thái Bình cấp, đủ điều kiện sức khỏe trở về cộng đồng, bảo đảm an toàn. Ngoài ra, cán bộ y tế cũng hướng dẫn các công dân về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 sau khi hết thời hạn cách ly để các công dân về nơi cư trú có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế và chủ động theo dõi sức khỏe, khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở cần đến ngay cơ sở y tế để khám và theo dõi y tế theo quy định.



Nhân viên Trường Quân sự tỉnh chuẩn bị bữa ăn cho người cách ly.

* Tính đến chiều ngày 1/3, số người từ các vùng có dịch Covid-19 về huyện Kiến Xương đang phải cách ly, theo dõi y tế theo quy định là 52 người, trong đó có 1 người Trung Quốc và 51 người Việt Nam.

Huyện đã bố trí 2 khu cách ly tập trung đáp ứng nhu cầu khoảng 150 người, trong đó 50 giường tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa huyện, 100 giường tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện (cơ sở 1, xã Hòa Bình, Kiến Xương). Ngoài ra, các xã, thị trấn bố trí khu vực cách ly tại trạm y tế địa phương đáp ứng tối thiểu 10 người.

Cùng với tập trung phòng, chống dịch Covid-19, Trung tâm Y tế huyện Kiến Xương đã cấp bổ sung vật tư, hóa chất, đồ bảo hộ phòng dịch cho các xã với gần 1.500kg Cloramin B, 550 bộ quần áo bảo hộ... Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện cấp cho các xã, thị trấn 1.700kg hóa chất do UBND tỉnh hỗ trợ thực hiện công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh ở người và động vật.

THIÊN AN

SÁP NHẬP CÁC CHI CỤC THUẾ

Từ chủ trương đến thực tiễn

(Xem trang 2)



Sau sáp nhập, việc quản lý thu thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Kiến Xương vẫn được bảo đảm. **Tranh ảnh:** Hoạt động sản xuất ở Công ty TNHH Xuân Anh Composite.

Các trường ôn tập cho học sinh nghỉ học do dịch Covid-19

(Xem trang 3)